

## **BÁO CÁO**

### **Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020 (Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/11/2020)**

Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-HĐND ngày 16/11/2020 của Hội đồng nhân dân huyện tổ chức kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trị khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trị báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) và vi phạm pháp luật (VPPL) năm 2020 như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN AN NINH TRẬT TỰ**

Trong năm 2020, tình hình bệnh Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu và tình hình thiên tai, lũ lụt diễn biến phức tạp đã tác động lớn đến tình hình cả nước và của địa phương, tình hình tội phạm ở địa phương từng lúc vẫn còn diễn biến phức tạp, xảy ra 33 vụ phạm pháp hình sự trong đó chiếm tỷ lệ cao là tội phạm cố ý gây thương tích 12 vụ (tăng 10 vụ so với cùng kỳ 12/02) và 09 vụ trộm cắp tài sản (giảm 01 vụ so với cùng kỳ 09/10), nguyên nhân phần lớn là do mâu thuẫn cá nhân, không kiểm chế được bản thân dẫn đến hậu quả không đáng xảy ra, một phần do sự mất cảnh giác của người dân trong việc quản lý tài sản. Bên cạnh đó, một phần là do chính quyền địa phương chưa kịp thời nắm bắt tình hình và giải quyết một cách triệt để, các vụ mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân.

#### **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

##### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tham mưu trong công tác phòng, chống tội phạm**

Ủy ban nhân dân huyện kịp thời đề ra các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) như: Kế hoạch số 39/KH-UBND, ngày 25/3/2020 về triển khai thực hiện Dự án “Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và năng lực xử án về ma túy của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp”; Kế hoạch số 45/KH-UBND, ngày 08/4/2020 về thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hành vi phạm tội về ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp” trên địa bàn huyện; Quyết định số 45/QĐ-UBND, ngày 24/7/2020 về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 75/KH-UBND, ngày 02/7/2020 về thực hiện Dự án 4 “Đấu tranh phòng, chống xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người” năm 2020; Công văn số 17/UBND-



NC, ngày 09/12/2019 về việc mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, tết Dương lịch, tết Nguyên đán và Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh đó Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện ban hành Công văn số 251/BCĐ, ngày 14/5/2020 về tiếp tục thực hiện một số nội dung trong thực hiện công tác phòng chống tội phạm quý II/2020; Kế hoạch số 64/KH-BCĐ, ngày 13/01/2020 về thực hiện chuyển hóa địa bàn xã Thuận Túc năm 2020.

Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền lưu động, tuyên truyền qua sóng phát thanh, tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan, sinh động tại các khu dân cư... Từ đó, nâng cao tinh thần cảnh giác cho người dân và kêu gọi mọi người chung tay trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Chỉ đạo hoàn thành việc bố trí lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn. Qua đó, bước đầu đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông tại các xã, thị trấn giảm so với thời gian trước; các hoạt động của lực lượng Công an xã từng bước đi vào nề nếp, tuân thủ đúng quy trình công tác và quy định của pháp luật.

## **2. Công tác phòng ngừa**

- Xác định công tác phòng ngừa là quan trọng nên ngay từ đầu ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể và địa phương đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, từng đối tượng. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, nhất là trộm cắp, cướp giật tài sản và hướng dẫn người dân các biện pháp để phòng ngừa. Cụ thể đã phát trên Đài truyền thanh huyện 17 lượt tin tuyên truyền về thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội, “tín dụng đen” để nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội phạm và dịch bệnh Covid -19 cho người dân. Tổ chức tuyên truyền qua Tiếng loa an ninh được 58 lượt về thủ đoạn hoạt động của tội phạm nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cho người dân trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19. Tổ chức 39 cuộc phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn với 2.975 lượt người tham dự.

Thường xuyên chỉ đạo củng cố, nâng cao hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự đã xây dựng trong thời gian qua, nhân rộng mô hình “Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội qua mạng xã hội”; “Mô hình Camera an ninh”; “Mô hình thấp sáng đường quê”. Hiện tại trên địa bàn huyện có 09 mô hình đảm bảo ANTT với hơn một trăm điểm. Qua đó, giúp nhân dân nâng cao ý thức tự giác, bảo vệ tài sản và chấp hành những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, còn quan tâm xây dựng, củng cố các tổ chức quần chúng làm nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở, đến nay xây dựng được 02 Ban, 19 tổ bảo vệ dân phố với



tổng số 116 thành viên; 304 tổ ANND với 817 thành viên; 10 đội Dân phòng tại các xã, thị trấn có 148 thành viên.

Chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức tuần tra 1.286 cuộc có 7.655 lượt đồng chí tham gia. Qua tuần tra giải tán 23 nhóm tụ tập quá giờ quy định gây mất trật tự, bắt xử lý 17 trường hợp dùng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép. Đồng thời phát hiện 01 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, đã chuyển cơ quan CSĐT Công an huyện thụ lý theo thẩm quyền.

- Trong năm hoàn thành hồ sơ đề nghị áp dụng Nghị định số 221/NĐ-CP của Chính phủ được 34 đối tượng (đã có quyết định 33 đối tượng). Ngoài ra còn vận động gia đình đưa đi cai nghiện tự nguyện 03 đối tượng.

- Công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự

+ Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về ANTT, công tác quản lý cư trú, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Tăng cường quản lý cư trú, nắm hộ, nắm người và giải quyết tình hình ngay tại cơ sở. Cấp 4.202 giấy chứng minh nhân dân (trong đó có 11 trường hợp đến tận nhà cấp chứng minh nhân dân miễn phí cho người già yếu).

Tiến hành kiểm tra 28 cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, qua kiểm tra nhắc nhở 01 cơ sở cầm đồ không có sổ quản lý và hợp đồng cầm cố tài sản theo quy định, buộc chủ cơ sở khắc phục; tổ chức kiểm tra 157 lượt cơ sở tạp hóa, 19 lượt cơ sở thu mua phế liệu về công tác quản lý pháo và đồ chơi trẻ em trong danh mục cấm và quản lý vật liệu nổ, qua kiểm tra chưa phát hiện vi phạm, tiếp tục cho các cơ sở cam kết không tham gia sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán vũ khí, vật liệu nổ...

Thực hiện công tác thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến nay đã thu thập đạt 99,65%. Tổ chức tập huấn quy trình thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra, phúc tra thông tin về công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho 122 đồng chí là lực lượng Công an xã, thị trấn.

+ Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông được 22 cuộc với 8.303 người dự. Tổ chức tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ được 741 cuộc có 3.018 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phát hiện xử lý 1.788 trường hợp vi phạm.

Xảy ra 07 vụ tai nạn giao thông, làm chết 05 người, bị thương 05 người, thiệt hại tài sản 51 triệu đồng. *So với cùng kỳ năm trước, tương đương số vụ (07/7), tương đương số người chết (05/05), tăng 02 người bị thương (05/03).* Đồng thời, chỉ đạo Công an huyện tăng cường phối hợp với Phòng PC08 Công an tỉnh tuần tra trên các tuyến quốc lộ, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ như đo bản tốc độ, đo nồng độ cồn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

+ Công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH)

Chỉ đạo lực lượng Công an huyện tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy - 04/10" năm 2020. Phối hợp với Đài truyền



thanh huyện tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy và CNCH được 168 buổi; phát 500 tờ rơi; tuyên truyền 15 cuộc với 588 lượt người tham dự và vận động 140 hộ dân có nhà ở kết hợp kinh doanh cam kết an toàn về PCCC. Ngoài ra còn tổ chức kiểm tra 59 cơ quan, doanh nghiệp, trường học về công tác phòng cháy chữa cháy. Qua kiểm tra chưa phát hiện vi phạm, qua đó tiếp tục nhắc nhở và cho cam kết thực hiện đúng về an toàn PCCC.

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác PCCC và CNCH cho CBCS được 167 buổi với 840 CBCS tham gia. Lực lượng PCCC Công an huyện đảm bảo lực lượng trực sẵn sàng thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy tại các hội nghị trên địa bàn.

### **3. Kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm**

#### **3.1. Công tác phòng chống tội phạm trên lĩnh vực trật tự xã hội**

Từ đầu năm đến nay, phát hiện 33 vụ có dấu hiệu của tội phạm về trật tự xã hội, tăng 09 vụ so với cùng kỳ năm trước (33/24). Các vụ án xảy ra làm chết 02 người, bị thương 11 người. Đã đấu tranh làm rõ 29/33 vụ, 35 đối tượng. Tỷ lệ khám phá đạt 87,88%. Trong đó:

- Loại tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng: xảy ra 02 vụ gồm: “Giết người” và “Trộm cắp tài sản”, tăng 01 vụ so với cùng kỳ năm trước (01/02). Đã đấu tranh làm rõ 01 vụ, 01 đối tượng. Tỷ lệ khám phá đạt 50%.

- Loại tội phạm ít nghiêm trọng và nghiêm trọng: Phát hiện 31 vụ, giảm 08 vụ so với cùng kỳ năm trước (31/23). Trong đó nhiều nhất là: Cố ý gây thương tích xảy ra 12 vụ tăng 10 vụ so với cùng kỳ (10/02); Trộm cắp tài sản 08 vụ, giảm 02 vụ so với cùng kỳ năm trước (08/10); Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 02 vụ; Vô ý làm chết người 01 vụ; tổ chức đánh bạc 01 vụ; Lạm dụng tính nhiệm chiếm đoạt tài sản 01 vụ; Cướp giật tài sản 01 vụ; Đánh bạc 01 vụ; Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi 01 vụ; Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm 01 vụ; Cường đoạt tài sản 01 vụ; Hủy hoại tài sản 01 vụ. Kết quả: đã đấu tranh làm rõ 28/31 vụ, 34 đối tượng. Tỷ lệ khám phá án đạt 90,32%.

#### **3.2. Công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm về ma túy**

Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp triệt phá các điểm mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp. Qua đó, đã bắt quả tang, khởi tố 04 vụ 09 đối tượng “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy” tại thị trấn Phú Lộc và xã Lâm Kiệt (tương đương so với cùng kỳ năm trước). Thu giữ: 5,0119 gram ma túy tổng hợp (ma túy đá) và 2,549 gam ma túy loại Heroin, tiền Việt Nam 4.785.000 đồng, 01 xe mô tô và một số vật dụng khác dùng để sử dụng và mua bán ma túy.

Công tác rà soát, đấu tranh với đối tượng ma túy được thực hiện quyết liệt. Đã đưa vào quản lý 139 đối tượng ma túy, tăng 53 đối tượng so với cùng kỳ năm trước (139/86). Trong đó có 113 đối tượng nghiện, tăng 71 đối tượng so với cùng kỳ năm trước (113/42). Thường xuyên gọi hỏi, thử test 182 lượt đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy, có 112 trường hợp dương tính. Qua đó, phạt tiền 22 trường hợp với số tiền 15.000.000 đồng; cảnh cáo 03 trường hợp; lập hồ sơ đề nghị



áp dụng Nghị định số 111/NĐ-CP của Chính phủ 53 đối tượng; lập hồ sơ đề nghị áp dụng Nghị định số 221/NĐ-CP của Chính phủ đối với 34 đối tượng; giáo dục cam kết 70 đối tượng. Đưa đi cai nghiện bắt buộc 34 đối tượng...

### 3.3. Công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm kinh tế

Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm kinh tế; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, nhất là thuốc lá ngoại nhập lậu. Phát hiện 01 vụ 01 đối tượng tham ô tài sản tại cửa hàng xăng dầu số 16, địa chỉ Quốc lộ 1A, thuộc ấp Nàng Rền, thị trấn Phú Lộc, Thạnh Trị, Sóc Trăng, thuộc Công ty Cổ phần dầu khí mê Kông. Tài sản thiệt hại: 230.066.626 đồng. Kết quả: hiện đang tiến hành kiểm tra, xác minh.

### 3.4. Công tác phòng chống vi phạm pháp luật về môi trường

Chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm có liên quan. Đã kiểm tra vệ sinh môi trường 47 cơ sở, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 73 cơ sở; kiểm tra 03 lò giết mổ gia súc, 08 điểm bán thịt heo trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra, phát hiện 02 điểm bán thịt không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tiến hành lập biên bản nhắc nhở cho cam kết không tái phạm, thực hiện đúng quy định của pháp luật về môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.

### 3.5. Công tác đấu tranh với hoạt động “Tín dụng đen”

Tiếp tục chỉ đạo các lực lượng có liên quan thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm tín dụng đen. Qua đó, phát hiện 01 vụ 01 đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi trên địa bàn thị trấn Phú Lộc. Kết quả: xử phạt hành chính đối tượng.

### 3.6. Tệ nạn xã hội

Triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh với các điểm tệ nạn xã hội. Qua đó đã giải tán 07 vụ 90 đối tượng đánh bạc ăn tiền với nhiều hình thức. Bắt 44 vụ 299 đối tượng đánh bạc ăn tiền với hình thức đánh bài, đá gà, số đề, bông vụ. Kết quả: giáo dục cam kết 02 vụ 91 đối tượng, phạt tiền 191 đối tượng với số tiền 376 triệu đồng, còn lại đang tiếp tục xử lý.

### 3.7. Công tác tấn công, trấn áp tội phạm

Chỉ đạo Công an huyện phối hợp các ban, phòng ngành mở 02 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, tết Dương lịch, tết Nguyên đán và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Kết quả đã gọi hỏi, răn đe, giáo dục 531/452 đối tượng các loại, đạt tỷ lệ 117,48%.

## 4. Công tác điều tra, xử lý án và truy nã

- Công tác điều tra, xử lý: Án điều tra trong năm là 22 vụ 29 bị can (mang sang 03 vụ 01 bị can; khởi tố mới 19 vụ 28 bị can). Đã kết thúc điều tra 17 vụ 24 bị can (tạm đình chỉ điều tra 01 vụ; chuyển Viện kiểm sát truy tố 15 vụ 23 bị can; đình chỉ 03 vụ; chuyển cơ quan khác 01 vụ 01 bị can). Án tiếp tục điều tra 05 vụ 05 bị can.



- Công tác tiếp nhận và xử lý tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố: Trong năm, đã tiếp nhận 45 tin tố giác, tin báo về tội phạm. Đã tổ chức xác minh 45/45 tin (đạt tỷ lệ 100%). Kết quả giải quyết 36 tin, đạt tỷ lệ 80%; còn lại 09 tin đang tiếp tục xử lý.

- Công tác truy nã tội phạm: Tiến hành thanh loại 01 hồ sơ đối tượng truy nã. Hiện đang quản lý 02 hồ sơ đối tượng truy nã trên địa bàn, thường xuyên tổ chức xác minh, không phát sinh đối tượng mới.

- Công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện: Tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch số 790/KH-UBND, ngày 25/10/2017 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020 trên địa bàn huyện Thanh Trì. Qua đó, chỉ đạo Công an huyện tham mưu cho Ban Chỉ đạo chuyển hóa địa bàn chọn xã Lâm Kiết, thị trấn Phú Lộc, xã Tuân Tức để thực hiện việc chuyển hóa địa bàn. Kết quả xã Lâm Kiết, thị trấn Phú Lộc đã được công nhận thực hiện đạt công tác chuyển hóa, hiện tại xã Tuân Tức đã hoàn thành các chỉ tiêu thực hiện (đã được tổ Thẩm định tỉnh thẩm định đạt).

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

#### **1. Ưu điểm**

Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản được giữ vững ổn định. Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung lãnh chỉ đạo các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống tội phạm. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ huyện đến cơ sở và lực lượng Công an quan tâm triển khai nhiều biện pháp đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTO, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng chống tội phạm.

#### **2. Hạn chế**

Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn còn một số hạn chế: công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với một số ngành, đoàn thể đôi lúc chưa thường xuyên. Tình hình tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp: số đối tượng ma túy và số người nghiện gia tăng; trộm cắp tài sản vẫn còn xảy ra, các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tinh vi, thường từ nơi khác đến nên gây khó khăn trong công tác điều tra, khám phá tội phạm, việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa tội phạm từng lúc chưa quyết liệt; Bên cạnh đó một số người dân còn lơ là, mất cảnh giác trong việc bảo quản tài sản đã tạo cơ hội cho các đối tượng xấu thực hiện hành vi phạm tội.

### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI**

Dự báo trong thời gian tới, trên địa bàn huyện, tình hình tội phạm còn nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch và bọn phản động tiếp tục lợi dụng tình hình phức tạp để tiến hành các hoạt động chống phá, nhất là trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, tranh chấp khiếu kiện, báo chí, xuất bản, mạng xã hội... Tình hình trật tự



an toàn xã hội, nhất là trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Trên cơ sở nhận định, đánh giá tình hình có liên quan đến ANTT, Ủy ban nhân dân huyện đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Xác định công tác đảm bảo ANTT, ATXH là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên cần phải tổ chức quán triệt đến từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn. Triển khai đồng bộ các giải pháp hiệu quả, phù hợp để đảm bảo giữ vững ANTT địa phương trong tình hình mới.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực ANTT, giải quyết ổn định, kịp thời các tình huống phát sinh tại cơ sở, nhất là những vụ việc liên quan đến tôn giáo, dân tộc, tranh chấp, khiếu kiện; rà soát, đánh giá, phân loại, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của cấp trên về phòng, chống tội phạm.

3. Tăng cường xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân. Trong đó tập trung công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; xây dựng, củng cố các mô hình PCTP có hiệu quả, làm cho nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa, trách nhiệm của mình trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, đảm bảo ANTT. Kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT.

4. Lực lượng chuyên trách làm tốt công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình có liên quan đến ANTT, kịp thời xử lý đúng đắn, có hiệu quả các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm. Tăng cường chỉ đạo lực lượng, phương tiện đẩy mạnh thực hiện công tác đấu tranh, ngăn chặn, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội; tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm minh các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, cướp - cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, đánh bạc dưới mọi hình thức, tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, ma túy. Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT nhân các ngày lễ, tết, các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương, góp phần đảm bảo an ninh trật tự.

5. Thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

6. Xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức, lực lượng trực tiếp phòng chống tội phạm, trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ điều tra viên, cán bộ điều tra đủ số lượng, đảm bảo chất lượng. Quan tâm trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ công tác điều tra tội phạm theo quy định; tăng cường công tác quản lý giáo dục, đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ, quân sự võ thuật cho cán bộ chiến sĩ; từng bước trang bị phương tiện, vũ khí chuyên dùng cho lực lượng thực



thi nhiệm vụ,... nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

Trên đây báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 trên địa bàn huyện Thanh Trì. /

**Nơi nhận:**

- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, NC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



*Trương Vũ Phương*